

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑.กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานในสังกัด

โดยสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสมาชิกกลุ่ม Office ITA ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริตภายใต้ Model Strong

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมีการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ	สาธารณสุขอำเภอ บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข อำเภอวัฒนานคร	๑.หน่วยงานมีการประกาศเจตจำนงของ ผู้บริหาร ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในการต่อต้านการทุจริต ๒.หน่วยงานและหน่วยบริการใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอวัฒนานครมีการจัดตั้ง กลุ่มต่อต้านทุจริตและประพฤติ มิชอบ ๓.บุคลากรรับทราบเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานและ ปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางที่ ผู้บริหารกำหนด

๒.กิจกรรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตาม จริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาของข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จรรยาวิชาชีพของวิชาชีพต่างๆกรณีการเรียไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานหรือหน่วยบริการมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาของข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จรรยาวิชาชีพของวิชาชีพต่างๆ	บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข อำเภอวัฒนานคร	บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาของข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จรรยาวิชาชีพของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔ ประการ วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข “MOPH”

๓. กิจกรรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม วินัย และการทุจริต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑.บุคลากรในสังกัดได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึก มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยและการรักษาวินัย	บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข อำเภอวัฒนานคร	บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความซื่อสัตย์ สุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน

(นางสาวนิชาดา มหาพันธุ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ